

Học bổng đi học dành cho di dân

Tác Giả: Lê Tâm (theo U.S.News & World)
Chúa Nhật, 12 Tháng 2 Năm 2012 09:04

Những học bổng này vẫn được coi là “vùng đất hứa,” và có lẽ không có học bổng nào khác là để có được học bổng đi học.



Trung bình, những người tốt nghiệp đi học ở Mỹ trong suốt cuộc đời làm việc của họ có mức thu nhập hàng năm trung bình cao hơn 66%-và bằng cấp cao hơn thặng dư cũng đáng nghĩa với dĩa dàng kiếm tiền, có mức lương cao hơn, công việc làm chủ căn nhà dĩa dàng hơn.

Do đó, việc tiếp tục học lên sau khi ra trường trung học là điều quan trọng với mọi người ở Mỹ, nhất là những người trong thành phố di dân mới. Nhờ giúp đỡ học bổng, họ có một số chương trình học bổng tự nhiên để dành cho những người mới trở thành công dân hoặc là thành viên trú nhân (có thể xanh) như các chương trình được liệt kê dưới đây.

Chương trình Western Union Foundation Family Scholarship Program

Đây là chương trình dành cho người di dân và gia đình. Mục đích của chương trình là nhằm giúp hai thành viên trong cùng một gia đình có học bổng lên các bậc thang và một tài chính qua nỗ lực học hành. Các học bổng có thể được dùng để trả tiền học đi học (cho cho bằng cấp nhân trư xu ng), các chương trình học nghề hay ngay cả để học tiếng Anh. Thí dụ, một người trong gia đình có thể xin học bổng để đi học đi học và người kia có thể xin trợ giúp để đi học tiếng Anh trong chương trình ESL.

Những người viên được chấp thuận có thể nhận được học bổng từ \$1,000 đến \$5,000 cho một gia đình. Các người viên phải từ 18 tuổi trở lên, phải sống ở Mỹ từ bảy năm trở xu ng và phải sống ở trong các thành phố sau đây khi nộp đơn: Los Angeles, San Francisco, Denver, Chicago, New York, Washington, hay Miami.

Học bổng dành cho di dân

Tác Giả: Lê Tâm (theo U.S.News & World)
Chúa Nhật, 12 Tháng 2 Năm 2012 09:04

Đät thêm chi tißt có thä liên lßc väi cä quan quän trä chäng trình này là:

Institute of International Education,
đäa chä 475 17th Street, Suite 800,
Denver, CO 80202,
sä đäi n thoäi 303-837-0788 ,
Fax: 303-837-1409
hay wufamily@iie.org

Chäng trình Paul and Daisy Soros Fellowship for New Americans

Chäng trình này đä c thành läp vào Tháng Mäi Hai năm 1997 väi quä y thäc là \$50 triäu. Mäi häc bäng sä trä häc phí cho täi hai năm häc cao häc ở Mä, väi trä giá täng cäng cho mäi häc bäng này có thä lên täi \$90,000.

Đä đä c cäu xét, äng viên phäi là ngäoi mäi nhäp täch Mä; chäa täi 31 tuäi tính đän ngày näp đän; sinh viên năm cuäi bäc cä nhân hay đã có bäng cä nhân; và näu đäng häc cao häc thì chäa qua năm thä nhäi cäa chäng trình häc khi näp đän.

Đä biät thêm chi tißt, có thä vào xem trang web ở đäa chä pdsoros.org.

Chäng trình New Immigrant Scholarship

Chäng trình New Immigrant Scholarship, väi các häc bäng trä giá täi \$1,500, do hiäp häi National Network of Presbyterian College Women (NNPCW) đäu hành và dành cho các di dân mäi, phái nä, muän theo häc đäi häc. Đäu kiän đòi häi các nä äng viên này là phäi trong hän tuäi tä 18 đän 25, säng ở Mä tä năm năm trä xuäng, không kä tình träng di trú nhä thä nào (regardless of immigration status). äng viên cũng phäi viät mät bài luän văn và có hoät đäng trong Häi Thánh. Muän biät thêm chi tißt, có thä vào xem trang web gamc.pcusa.org/ministries/youngwomen/nnpcw-scholarships/.

Học bổng đi học dành cho di dân

Tác Giả: Lê Tâm (theo U.S.News & World)
Chúa Nhật, 12 Tháng 2 Năm 2012 09:04

Chương trình Dream Scholarship Fund

Đây là chương trình do tổ chức Catholic Community Foundation thành lập nhằm giúp các học sinh di dân mà có cố gắng vào đi học. Chương trình Dream Scholarship Fund dành riêng cho các học sinh năm cuối trung học có điểm trung bình tối thiểu là 2.0 GPA và đến để đi học đi học trong cùng tiểu bang nơi đang sống. Chương trình này đang nhận đơn cho khóa Mùa Thu và hạn chót nộp đơn là ngày 1 Tháng Năm.

Muốn biết thêm chi tiết, có thể vào xem trang web dreamscholarshipfund.com.